



Idea & Ido

ขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าทำ
คุณสมบัติของผู้ทำการเปลี่ยนแปลง

ภก.ประชาสวรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU

www.prachasan.com

วันเด็กปีแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ที่ผ่านมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ให้คำขวัญไว้ว่า เด็กไทยรุ่นใหม่ต้อง ขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าทำ ซึ่งเด็ก ๆ และผู้ปกครองก็ได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่กันแล้ว แต่สำหรับผู้เขียนแล้ว มานั่งพิจารณาคำขวัญวันเด็กแล้ว ก็ให้นึกไปถึงคุณสมบัติของผู้ทำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยผู้ทำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่จะแก้ไขปัญหาขององค์กร และสังคมควรมีคุณสมบัติพื้นฐานทั้งสี่ประการ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผู้เขียนจะได้ขยายความดังนี้

ขยันอ่าน ตั้งแต่วันแรกที่นายกเข้ามาบริหารประเทศ ท่านก็ได้แนะนำหนังสือให้อ่านให้กับรัฐมนตรี ซึ่งหนังสือแต่ละเล่มที่ท่านแนะนำให้อ่านนั้น เป็นหนังสือที่นำเสนอเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ดังนั้นการที่เรายกขยันอ่านก็จะตามเท่าทันการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ผู้ทำการเปลี่ยนแปลงต้องรู้ก่อน มองเห็นไกล ไม่หลุดกระแสข้อมูล

ขยันเรียน ในเรื่องของขยันเรียนนี้ นัยแห่งความหมายที่ต้องการจริงๆ น่าจะเป็นการขยันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมอยู่เสมอสำหรับการเรียนรู้ และหากจะให้หมายถึงการเข้าชั้นเรียนในปัจจุบัน มีหลักสูตรต่างๆ เปิดสอนมากมาย ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ดังนั้น หากเราจะฝึกนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็แทบจะเรียกได้ว่า มีให้เรียนรู้อยู่ตลอด เพื่อให้เราก้าวทันการแข่งขันจึงต้องเรียนรู้

กล้าคิด ในเรื่องของกล้าคิดนี้ เป็นหัวใจของการพัฒนาเลยก็ว่าได้ ผู้ทำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความกล้าที่จะคิด ซึ่งการจะกล้าที่จะคิด ก็จะต้องมีพื้นฐานมาจากความกล้าที่จะฝัน และที่สำคัญจะต้องกล้าที่จะล้มเหลว (Dare to fail) หากเรากลัวความล้มเหลวก็ยอมที่จะไม่กล้าจะคิด เมื่อไม่คิดก็ไม่เกิดการคุย ไม่คุยก็ไม่เกิดการกระทำ ก็คือ ความคิดเป็นจุดเริ่มต้น วันนี้ผู้ทำการเปลี่ยนแปลงจึงต้องกล้าคิดเป็นพื้นฐานและมันจะนำไปสู่ความสำเร็จ

กล้าทำ ความคิดดี ๆ ไม่มี ความหมายใดๆ หากไม่ได้นำมาลงมือทำ ดังนั้น การลงมือทำในสิ่งที่เราคิดเราฝันซึ่งอ่านการรับรู้การศึกษาจากการอ่านการฟัง ประมวลตกผลึกออกมาแล้วการลงมือทำจึงเป็นก้าวที่มีความสำคัญของผู้ทำการเปลี่ยนแปลง ในการกล้าทำนั้นผู้เขียนอยากให้ออกใจคิดว่า หากสิ่งที่กล้าทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามแล้ว ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะลงมือทำ ที่สำคัญไม่มีเวลารอให้คนกล้า คนกล้าจึงต้องลงมือทำทันทีที่มีโอกาส

หากท่านที่สำรวจดูตนเองว่ามีคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้ครบถ้วนแล้วท่านก็พร้อมที่จะเป็น **ผู้ทำการเปลี่ยนแปลง** ได้แล้ว แต่หากใครยังขาดในข้อใดข้อหนึ่ง วันหนึ่งคงจะต้องมาทบทวนตัวเองว่าเราจะทำอย่างไรดี ยิ่งหากผู้ใหญ่ทั้งหลายยังคิดว่า ขาดไปบ้างบางอย่างคงไม่เป็นไร ผลร้ายก็จะเกิดกับประเทศชาติ เพราะเด็กไม่มีทางขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด เป็นแน่หากผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเด็นความคิดให้กับผู้เขียนได้ที่ webboard ที่เว็บไซต์ www.prachasan.com